

11. รายการระหว่างกัน

11.1 บริษัทฯ มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55 (บาท)	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
1. บมจ. กรุงเทพประกันภัย	<ul style="list-style-type: none"> - นายชัย โสภณพนิช ถือหุ้นใน บมจ. กรุงเทพประกันภัย และเป็นประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารของ บมจ. กรุงเทพประกันภัย และเป็นกรรมการของ THREL - นายชัย โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 31 ก.ค. 56 	<ul style="list-style-type: none"> - เงินปันผลรับ - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (จำนวน 215,717 หุ้น ณ สิ้นปี 2555 และ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2556) 	<p>2,588,604</p> <p>62,989,364</p>	<p>1,402,161</p> <p>86,718,234</p>	<p>รายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนระยะยาวตามปกติของธุรกิจประกันชีวิต โดยเงินปันผลที่ได้รับอยู่ในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นผลจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การลงทุนดังกล่าวเป็นรายการลงทุนปกติในการทำธุรกิจประกันชีวิต และราคาเป็นไปตามราคาตลาดเนื่องจากการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
2. บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> - นายชัย โสภณพนิช ถือหุ้นและเป็นกรรมการใน บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต และเป็นกรรมการ THREL - นายชัย โสภณพนิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 31 ก.ค. 56 	<ul style="list-style-type: none"> - เบี้ยประกันภัยต่อรับ - ค่าบำเหน็จจ่าย - ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - เงินค้างรับ (ค้างจ่าย) จากการรับประกันภัยต่อสุทธิ - เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 	<p>124,284,450</p> <p>28,912,864</p> <p>50,483,510</p> <p>(29,666,242)</p> <p>3,788,365</p>	<p>79,084,562</p> <p>25,453,905</p> <p>53,413,895</p> <p>8,698,276</p> <p>-</p>	<p>บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันชีวิตต่อ จึงมีรายการเบี้ยประกันภัย ค่าบำเหน็จ ค่าสินไหม และอื่น ๆ ซึ่งเป็นปกติของการดำเนินงาน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>เป็นรายการธุรกิจปกติในการทำธุรกิจประกันชีวิตที่มีเงื่อนไข และราคาเสมือนให้หรือรับบริการแก่บุคคลภายนอก</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55 (บาท)	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
3. บมจ. ไทยประกันชีวิต	- นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล เป็น กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. ไทยประกันชีวิต และเป็นกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ของ THREL	<ul style="list-style-type: none"> - เบี้ยประกันภัยต่อรับ - เบี้ยประกันภัยต่อช่วง - ค่าบำเหน็จรับ - ค่าบำเหน็จจ่าย - ค่าสินไหมทดแทนรับคืน - ค่าสินไหมทดแทนจ่าย - เงินค้างรับ (ค้างจ่าย)จากการรับประกันภัยต่อสุทธิ 	<p>15,081,159</p> <p>1,527,540</p> <p>282,409</p> <p>1,489,953</p> <p>285,711</p> <p>3,063,372</p> <p>(2,043,280)</p>	<p>3,442,596</p> <p>1,434,066</p> <p>531,582</p> <p>2,052,257</p> <p>347,327</p> <p>1,031,790</p> <p>272,245</p>	<p>บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับประกันชีวิตต่อ จึงมีรายการเบี้ยประกันภัย ค่า บำเหน็จ ค่าสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเป็นปกติของการดำเนินงาน โดยเป็นไปตาม นโยบายของบริษัทฯ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป</p> <p>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ (นายอภิรักษ์ฯ ไม่ได้ร่วมให้ความเห็นใน รายงานนี้)</p> <p>เป็นรายการธุรกิจปกติในการทำธุรกิจประกันชีวิตที่มีเงื่อนไข และราคา เสมือนให้หรือรับบริการแก่บุคคลภายนอก</p> <p>(หมายเหตุ: กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 11.4 ความสัมพันธ์ของนายอภิรักษ์ฯ และบริษัทฯ)</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55 (บาท)	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
4. บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ	- บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ THREL ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99	- ค่าบริการด้านทรัพยากรบุคคลและครุภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่าใช้จ่ายระบบสมองกล (ปี 2555: ค่าบริหารจัดการด้านการประกันภัยและบริการจัดทำบัญชี โดย ในปี 2556 ไม่มีรายการดังกล่าว)	4,469,390	943,740	<p>เป็นรายการที่ THREL รับบริการจากบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน ในการบริหารจัดการด้านการประกันภัยและการจัดทำบัญชี การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองกล โดยค่าบริการเป็นราคาทุนบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 10 โดยTHRE มีประสบการณ์ด้านประกันภัยมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งสามารถวางทิศทางให้แก่ THREL เพื่ออาศัยประสบการณ์จากองค์กรซึ่งประกอบธุรกิจด้านการรับประกันภัยต่อเหมือนกัน เป็นต้นแบบความสำเร็จ ถือเป็น Know How ที่หาไม่ได้จากการจ้างพนักงานใหม่หรืออาจมีต้นทุนสูงมากสำหรับหาบุคลากรที่มีประสบการณ์เหมาะสม</p> <p>นอกจากนี้ระบบสมองกลที่ใช้อยู่เป็นระบบที่ลงทุนเริ่มแรกตั้งแต่วานประกันชีวิต และประกันวินาศภัยยังไม่ได้ถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยระบบดังกล่าวได้มีการพัฒนาปรับปรุงตามสถานการณ์และความเหมาะสมมาอย่างสม่ำเสมอซึ่งการพัฒนาดังกล่าวส่วนหนึ่งก็เพื่อสนับสนุนการทำงานให้แก่ระบบประกันชีวิตของ THREL แล้วเช่นกัน ดังนั้น หาก THREL จะสร้างระบบของตัวเอง จะมีต้นทุนทั้งด้านการวางระบบรวมถึงการพัฒนาระบบ ซึ่งเป็นวงเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะหนึ่งกว่าระบบจะสามารถสนับสนุนการทำงานได้อย่างเต็มทีและสมบูรณ์แบบ</p> <p>โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์มาเป็นพนักงานของบริษัทฯเองซึ่งควรมีบุคลากร 3 คนเป็นอย่างน้อย ประมาณร้อยละ 36 ทั้งนี้ยังไม่รวมเงินลงทุนที่ต้องใช้ในการสร้างระบบสมองกลเป็นของตนเอง</p> <p>อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป THREL ไม่ต้องพึ่งพาบริการการจัดทำบัญชีจากบมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ เนื่องจากมีหน่วยงานเป็นของตนเอง จึงคงเหลือเพียงค่าบริการด้านทรัพยากรบุคคลและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและการคิดค่าบริการที่ราคาทุนบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 10 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดผลคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55 (บาท)	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
5. บจก. ไทยวี ซีเอวิสเซส	<ul style="list-style-type: none"> - บจก. ไทยวี ซีเอวิสเซส เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ THREL 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่ารักษาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - รายได้จากกาให้เช่าอาคารสำนักงาน 	<p>1,091,400</p> <p>1,081,475</p>	<p>333,840</p> <p>726,354</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ค่ารักษาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายการที่ THREL ใช้บริการจากบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันในการให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำการจัดซื้อ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบงานหลักที่ใช้ในการทำงาน โดยค่าบริการเป็นราคาทุนบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 5 <u>โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการว่าจ้างพนักงานเป็นของบริษัทฯเองประมาณร้อยละ15 ทั้งนี้ยังไม่รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆที่ต้องจ่ายเอง เช่น ค่าระบบอินเทอร์เน็ต และค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์</u> - THREL ให้บจก. ไทยวี ซีเอวิสเซส เช่าพื้นที่จำนวน 215 ตร.ม. ที่ชั้น 3 และ 4 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 อัตราค่าเช่า 60,200 บาทต่อเดือน และเก็บค่าสาธารณูปโภคตามที่ใช้จ่ายจริง โดยหากสิ้นสุดระยะเวลาเช่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะต่อสัญญา สามารถกระทำได้โดยการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 30 วัน ทั้งนี้ ค่าเช่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย - ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ปรับอัตราค่าเช่าเป็นเดือนละ 75,250 บาท <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องรับบริการด้านการรักษาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการคิดค่าบริการที่ราคาทุนบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 5 มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดผลคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย - รายได้จากกาให้เช่าอาคารสำนักงานเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขและราคาใกล้เคียงกับอัตราการให้เช่าพื้นที่ของบริษัทอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55 (บาท)	ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
6. บจก. ทีอาร์ แอคชัวเรียล แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเชส	- บจก. ทีอาร์ แอคชัวเรียล แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเชส เป็นบริษัทย่อยของ บจก. ไทยรี เซอร์วิสเชส	- รายได้จากกำไรให้เช่าอาคารสำนักงาน	224,098	108,936	<p>- THREL ให้ บจก. ทีอาร์ แอคชัวเรียล แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเชส เช่าพื้นที่จำนวน 49 ตร.ม. ที่ชั้น 6 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 อัตราค่าเช่า 13,720 บาทต่อเดือน และเก็บค่าสาธารณูปโภคตามที่ใช้จริง โดยหากสิ้นสุดระยะเวลาเช่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะต่อสัญญา สามารถกระทำได้โดยการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 30 วัน ทั้งนี้ ค่าเช่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ปรับอัตราค่าเช่าเป็นเดือนละ 17,150 บาท</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- รายได้จากกำไรให้เช่าอาคารสำนักงานเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขและราคาใกล้เคียงกันกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ของบริษัทอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง</p>

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

11.3 นโยบายหรือแนวโน้มเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

รายการระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันกับบริษัทประกันชีวิตอื่นเป็นรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป สำหรับรายการระหว่างกันที่ทำกับบริษัทในกลุ่มเดียวกันคือ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (บริษัทแม่) บจก.ไทยรี เซอร์วิส เซส และบจก. ทีอาร์ แอคชัวเรียล แอนด์ คอนซัลตัง เซอร์วิส เซส ได้แก่ รายการค่าบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล รายการค่าปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ซึ่งจะยังคงเกิดขึ้นต่อไป โดยรายการค่าบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล รายการค่าปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการให้ทรัพยากรร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มเดียวกันทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานจะมีการคิดค่าเช่าในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ของบริษัทอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ มีการใช้ข้อมูลทางด้านการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ THRE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทลูกร้อยละ 100 ของ THRE ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป THRE จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เหลือร้อยละ 50.8 ดังนั้น ในอนาคตมีแนวโน้มที่ THRE อาจจะคิดค่าบริการจากการใช้ข้อมูลทางด้านการวิจัยและพัฒนา กับบริษัทฯ ซึ่งหากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะต้องเป็นไปตามมาตรการในการทำรายการระหว่างกันต่อไป โดยการค่าบริการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

11.4 ความสัมพันธ์ของนายอภิรักษ์ และบริษัทฯ

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. ไทยประกันชีวิต โดย บมจ. ไทยประกันชีวิต เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตในประเทศซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ นายอภิรักษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตมากกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยต่อของบริษัทฯ ปัจจุบันขนาดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บมจ. ไทยประกันชีวิต อยู่ในระดับต่ำกว่า 20 ล้านบาท (กรุณาดูรายละเอียดในข้อ 11.1 ข้อย่อย 3) จึงเชื่อว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ทั้งนี้หากในอนาคตขนาดของรายการระหว่างกันดังกล่าวมีมูลค่าสูงขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ หรืออาจพิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา